



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๓๓

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง ได้หารือร่วมกันและจัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนารายได้ของมหาวิทยาลัย และการให้บริการวิชาการ ของศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา พอสรุปได้ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรมของศูนย์ภาษายังไม่ เข้มแข็งเท่าที่ควร ดังนั้น ควรพิจารณาแนวทางการพัฒนาศูนย์ภาษาให้สามารถดำเนินการ ในด้านการจัดฝึกอบรมด้านภาษาให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จำแนกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ส่วนกลางมีอธิการบดี กองคลัง และสำนักงานบริหารทรัพย์สิน เป็นผู้กำกับดูแล ๒) ส่วน คณะ-สำนัก-วิทยาลัย มีผู้บังคับบัญชาและการเงินของหน่วยงานเป็นผู้กำกับดูแล และแจ้งผลการดำเนินงานให้ส่วนกลางทราบ ทั้งนี้ ในส่วนการบริหารทรัพย์สินของส่วนกลางจะเกิดช่องว่าง ในการดำเนินงานระหว่างอธิการบดีกับกองคลัง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการเงินขึ้น ดังนั้น จึงได้มีการแต่งตั้งและปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการด้านการเงินจำนวน ๔ คณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางการบริหาร งบประมาณ ดังนี้ ๑) คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณ ๒) คณะกรรมการเงิน รายได้ ๓) คณะกรรมการการเงิน และ ๔) คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน

๓. เห็นควรให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานวิสาหกิจให้มีความเหมาะสม โดยให้อธิการบดีเป็นประธานกรรมการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน โดย คณะกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานจะทำหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางดำเนินงานของ หน่วยงานทุกมิติ ทั้งด้าน งาน เงิน คน

ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

กม.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ